

หมวดวิชาและคำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4003	การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง
ภส 6000	การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 6001	การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา

หมวดวิชาหลัก

กย 8001	ทฤษฎีและวาทกรรมทางการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
กย 8002	ปรัชญา จริยธรรม และความคิดทางการเมือง
กย 8003	รัฐ ประชาธิปไตย ประชาสังคม และการพัฒนา

หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย

กย 8101	ปรัชญาและวิธีวิทยาในการศึกษาทางการเมือง
กย 8102	ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
กย 8103	ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

หมวดวิชาเลือก

กย 8201	การเมืองเปรียบเทียบร่วมสมัย
กย 8202	โลกาภิวัตน์กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
กย 8203	สัมมนาปัญหาการเมืองร่วมสมัย
กย 8204	การจัดการการปกครองสาธารณะ
กย 8205	ยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการพัฒนา
กย 8206	สัมมนาประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมืองในประเทศไทย
กย 8207	ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมือง
กย 8208	สถาบันทางการเมืองและการเลือกตั้ง
กย 8209	สัมมนาการเมือง ธุรกิจ และการพัฒนา
กย 8210	ขบวนการทางสังคมและการเมืองภาคประชาชนในการพัฒนา
กย 8211	การเมือง การพัฒนา และการจัดการสิ่งแวดล้อม
กย 8212	สัมมนาการจัดการการเปลี่ยนแปลง ภาวะวิกฤตและความรุนแรงทางการเมือง
กย 8213	สัมมนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์กับการพัฒนา
กย 8214	สัมมนาการเมือง การกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
กย 8215	การศึกษาตามแนวแนะ

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

กย 9900	วิทยานิพนธ์ (แบบ 1(1.1))
กย 9901	วิทยานิพนธ์ (แบบ 2(2.1))

คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง

เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอหน้าชั้นเป็นกลุ่มย่อย การเขียนสรุปเพื่อจับประเด็นสำคัญ การเขียนรายงานและการวิจัย โดยผู้บรรยายอาจมอบหมายงานกลุ่มตามความเหมาะสม

ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา

ทบทวนกลวิธีที่จำเป็นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบด้วยความรู้ทางด้านโครงสร้างประโยค ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนื้อหาภายในอนูเจตและเรื่องที่อ่าน

ภส 6001 การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา

ฝึกการอ่านเพิ่มเติมและซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 6000 เพื่อปรับปรุงความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล

หมวดวิชาหลัก

กย 8001 ทฤษฎีและวาทกรรมทางการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ความเป็นมาและความสำคัญของการวิเคราะห์วาทกรรมในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา สารสำคัญและองค์ประกอบของการวิเคราะห์ รวมทั้งแนวทางในการวิเคราะห์วาทกรรม โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจทางการเมืองและการพัฒนาในบริบทของแต่ละท้องถิ่นและสังคม วิธีการสำคัญในการวิเคราะห์วาทกรรม ทั้งวิธีการที่เน้นเนื้อหาของข้อกล่าวหา แนวคิดทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ วาทกรรมเกี่ยวกับประเด็นใหม่ๆทางการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์วาทกรรมในการวิจัยด้านการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

กย 8002 ปรัชญา จริยธรรม และความคิดทางการเมือง

ปรัชญา จริยธรรม และความคิดทางการเมืองเกี่ยวกับ รัฐ รัฐธรรมนูญและนิติธรรม สงครามที่ชอบธรรม พลเมืองและความเป็นพลเมือง ประชาธิปไตย ประชาสังคม ความยุติธรรม ความเสมอภาค เสรีภาพ อิสรภาพ สิทธิมนุษยชน อำนาจและความชอบธรรม พหุวัฒนธรรม ทูตทางสังคมความรับผิดชอบทางสังคม สวัสดิการ และคุณธรรม

กย 8003 รัฐ ประชาธิปไตย ประชาสังคม และการพัฒนา

แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยรัฐ ประชาสังคม และประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม องค์ประกอบและเงื่อนไขของการพัฒนาประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาสังคมในฐานะเป็นภาคีที่มีความเสมอภาคกับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ความเป็นธรรม และการกระจายผลประโยชน์

หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย

กย 8101 ปรัชญาและวิธีวิทยาในการศึกษาทางการเมือง

ปรัชญาสังคมศาสตร์ในการศึกษาการเมืองประกอบด้วย ปรัชญาปฏิฐานนิยม สังคมนิยมวิพากษ์ อรรถปริวรรต ทฤษฎีวิพากษ์ หลังโครงสร้างนิยม และวิธีวิทยาในการศึกษาการเมือง แนวศึกษาเชิงปทัสสถาน ประวัติศาสตร์ แนวพฤติกรรมนิยม แนวการเมืองเปรียบเทียบ แนวสถาบันนิยมใหม่ แนววิเคราะห์อำนาจและวาทกรรม

กย 8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

แนวคิด ขั้นตอน และวิธีการในการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณทางการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา การวิจัยแบบความสัมพันธ์ ทดลอง สุ่ม และผสม การกำหนดปัญหา ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ และการสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์เส้นทาง

การวิเคราะห์ปัจจัย และตัวแบบสมการโครงสร้าง การเขียนรายงานและอภิปรายผล จริยธรรมในการวิจัย คุณลักษณะของบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

กย 8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

ปรัชญา กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาในการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์โดยเน้นสาขาการเมืองและการพัฒนา แนวทางชาติพันธุ์วรรณา ปรัชญาการตีความ การตีความ การวิจัยปฏิบัติการ และทฤษฎีฐานราก การออกแบบและกระบวนการในการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย การกำหนดพื้นที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย วิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลและแนวทางในการผสมวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความข้อมูล จริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ แนวทางการนำเสนอข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ

หมวดวิชาเลือก

กย 8201 การเมืองเปรียบเทียบร่วมสมัย

ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ในประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับการสร้างรัฐ ชาติ ระบบการเมือง รัฐธรรมนูญ วัฒนธรรมทางการเมือง โครงสร้างทางการเมืองและการปกครอง พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และภาวะผู้นำทางการเมือง

กย 8202 โลกาภิวัตน์กับยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษา วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ วิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์กับแนวคิด ทฤษฎียุทธศาสตร์การพัฒนา แนวคิดทฤษฎีโลกาภิวัตน์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการพัฒนา ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร ความมั่นคง และวัฒนธรรม การทบทวนค่านิยม และวิเคราะห์ข้อจำกัดของอำนาจอธิปไตยของประเทศที่เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์

กย 8203 สัมมนาปัญหาการเมืองร่วมสมัย

การวิเคราะห์และอภิปรายสภาพเงื่อนไข ปัญหา และการตีความประเด็นปัญหาทางการเมืองที่เป็นประเด็น ปัญหาการเมืองร่วมสมัย ซึ่งเชื่อมโยงกับมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาอุดมการณ์ทางการเมือง รัฐประหาร การปฏิรูปการเมือง จริยธรรมทางการเมือง การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การละเมิดสิทธิมนุษยชน การเมืองเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ความขัดแย้ง ความรุนแรงทางการเมือง และการก่อการร้าย

กย 8204 การจัดการการปกครองสาธารณะ

พัฒนาการแนวคิดการบริหารภาครัฐ การจัดการภาครัฐแบบใหม่ และการจัดการปกครองแบบใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางสังคม การเมืองกับการจัดการปกครอง การจัดการปกครองกับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างองค์กร การจัดการปกครองของความสัมพันธ์เชิงสัญญา เครือข่ายนโยบาย และเครือข่ายระหว่างองค์กร ความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมในการจัดการปกครอง

กย 8205 ยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการพัฒนา

การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองของนักยุทธศาสตร์จากทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก ตำราพิชัยสงคราม ยุทธศาสตร์การปกครอง ศิลปะแห่งผู้นำ หลักของอำนาจและศาสตร์ของการตัดสินใจ แนวทางการโฆษณาชวนเชื่อและแนวคิดการตลาดการเมือง ปรัชญาการเมืองและการพัฒนาที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการพัฒนาประเทศ

กย 8206 สัมมนาประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมืองในประเทศไทย

สัมมนาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมืองในสังคมไทย ความหลากหลายในการนิยามและการตีความประชาธิปไตยของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม รูปแบบและเนื้อหาประชาธิปไตยที่เหมาะสมในสังคมไทย การสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ภาวะผู้นำและจริยธรรมของนักการเมือง บทบาทของรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง โครงสร้างอำนาจและการแทรกแซงทางการเมือง การเลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และความขัดแย้งและการพัฒนาทางการเมือง

กย 8207 ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมือง

แนวความคิด ทฤษฎีและการวิเคราะห์ภาวะผู้นำ อุดมการณ์และการขัดเกลาทางการเมืองรวมทั้งความคิดเห็นร่วมกัน ทศนคติและค่านิยมของบุคคลเกี่ยวกับการเมือง ผลกระทบของวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมือง เมืองต่อการเข้าสู่อำนาจและการมีส่วนร่วมทางการเมือง การกำหนดโครงสร้างทางการเมือง การวิเคราะห์ และการอภิปรายเกี่ยวกับกรณีศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ทั้งในแง่ทฤษฎีและเชิงประจักษ์

กย 8208 สถาบันทางการเมืองและการเลือกตั้ง

แนวทางการศึกษาเชิงสถาบันนิยมใหม่และพฤติกรรมศาสตร์ โครงสร้างและปทัสสถานเชิงสถาบัน ปฏิสัมพันธ์เชิงสถาบัน พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ผู้มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ ท้องถิ่นนิยมและชาตินิยม ระบบการเลือกตั้ง พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง การตลาดทางการเมือง และบทบาทของสถาบันทางการเมืองในการกำหนดแนวทางการรณรงค์หาเสียง

กย 8209 สัมมนาการเมือง ธุรกิจ และการพัฒนา

สัมมนาประเด็นความสัมพันธ์ต่างตอบแทนระหว่างธุรกิจและการเมือง แนวทางและยุทธศาสตร์ที่ภาคธุรกิจใช้ โน้มน้าวพรรคการเมือง นักการเมืองและผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐและกฎหมายที่กำหนด โครงสร้าง บรรทัดฐาน และพฤติกรรมทางธุรกิจ การเป็นภาคีเครือข่าย ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจและประเด็นทางจริยธรรมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนา

กย 8210 ขบวนการทางสังคมและการเมืองภาคประชาชนในการพัฒนา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับขบวนการทางสังคม เปรียบเทียบบริบททางประวัติศาสตร์กับการพัฒนารูปแบบของขบวนการทางสังคม อิทธิพลของโลกาภิวัตน์กับการก่อรูปของขบวนการทางสังคม แนวคิดที่ว่าด้วยขบวนการภาคประชาชนกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม การเมืองใหม่ การเมืองเชิงวัฒนธรรม สันติวิธี และอารยะขัดขืน

กย 8211 การเมือง การพัฒนา และการจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ในการจัดการภาคีสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ ประชาสังคม และภาคเอกชน ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม การจัดการภาคีสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน และการเมืองของการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมสาธารณะ

กย 8212 สัมมนาการจัดการการเปลี่ยนแปลง ภาวะวิกฤตและความรุนแรงทางการเมือง

สัมมนาประเด็นความรุนแรง ภาวะวิกฤต และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนอย่างสูง การจัดการโดยใช้หลักสันติวิธี หลักนิติธรรม การมีส่วนร่วม และความยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรง การจัดการภาวะวิกฤต ทั้งก่อนและหลังภาวะวิกฤต การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ร่วมของการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนแห่งอนาคต

กย 8213 สัมมนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์กับการพัฒนา

สัมมนาแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม การก่อตัวของรัฐชาติและการสร้างรัฐที่มีผลต่อกลุ่มชาติพันธุ์ การแพร่กระจายและบูรณาการทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประเมินผลดีและผลเสียเกี่ยวกับนโยบายทางด้านชาติพันธุ์ของรัฐ สิทธิทางวัฒนธรรม แนวคิดที่ว่าด้วยสัมพัทธ์นิยมเชิงวัฒนธรรม ความเป็นปัจเจกชนนิยม และความเป็นสากลนิยมของมนุษยชาติ

กย 8214 สัมมนาการเมือง การกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา

สัมมนาแนวคิด ทฤษฎี และตัวแบบที่เกี่ยวกับการเมืองและการกำหนดนโยบาย เช่น ตัวแบบกระบวนการ ตัวแบบพหุกระแส ตัวแบบพันธมิตรในการผลักดันนโยบาย ตัวแบบเครือข่ายนโยบาย เป็นต้น ปัจจัยทางการเมืองและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดและการตัดสินใจเชิงนโยบายและการพัฒนา แนวทางในการกำหนด ถ่ายทอด และประสานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ

กย 8215 การศึกษาตามแนวแนะ

การศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคน โดยมีอาจารย์ผู้หนึ่งรับผิดชอบดูแลและให้คำแนะนำ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

กย 9900 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1(1.1)) 48 หน่วยกิต

การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายใต้การปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยนักศึกษาทุกคนต้องมีการนำเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้าและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

กย 9901 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2(2.1)) 36 หน่วยกิต

การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายใต้การปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด รวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร